

ข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเรียกร้อง หรือเป็นสิ่งให้ ?

โดย สตีฟ เทย์เลอร์

คำถาม... ข่าวประเสริฐเป็นอันดับแรก...ก. สิ่งเรียกร้องความรักภักดีจากเรา หรือ ข. สิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ให้แก่เรา พี่น้องตอบ "ก" หรือ "ข"

คำตอบที่ถูกต้องคือ "ก" ศูนย์กลางของข่าวประเสริฐคือความจริงที่ว่า โดยการประสูติ การสิ้นพระชนม์ และการฟื้นคืนพระชนม์ พระเยซูได้รับการยกขึ้นสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า เป็นพระมหากษัตริย์ของทั้งโลก ดังนั้น พระกิตติคุณจึงเป็นคำเรียกร้องให้มนุษย์ทั้งปวงยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิต และเรียกร้องให้เราจงรักภักดีต่อพระองค์ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่แท้จริงของเรา

ในหนังสือ "Paul for Everyone: Romans Part 1" ตอน: โรม 1:1-7 ทอม ไรท์เขียนว่า

ข่าวประเสริฐนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเป็นอันดับแรก สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราผ่านทางข่าวประเสริฐนั้นเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นและน่าทึ่งมาก ข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเข้ามาหาเราและเปลี่ยนแปลงชีวิตและความหวังของเราอย่างที่ไม่มียุทธวิธีเทียบได้ แต่ข่าวประเสริฐที่เปาโลประกาศนั้นเป็นข่าวประเสริฐเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุการณ์ที่ทำให้โลกนี้แตกต่างไปจากเดิม ข่าวดีนั้นเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำในพระเยซู พระเมสสิยาห์ กษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอล พระเจ้าที่แท้จริงของโลก

ข่าวประเสริฐไม่ใช่การโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง อย่างไรก็ตามในแง่การบริโภคของเรา เรามักจะแบ่งปันข่าวประเสริฐในรูปแบบที่ดึงดูดใจผู้ฟัง เช่น เชื้อในพระเยซูแล้วพระองค์จะทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้น เป็นต้น แต่แท้จริงแล้ว ข่าวประเสริฐกำลังประกาศว่า เรามีพระองค์หนึ่งซึ่งพระนามของพระองค์อยู่เหนือสิ่งอื่นใด เราควรคุกเข่าและนมัสการพระองค์ แน่แน่นอนว่าเมื่อเราทำเช่นนั้น จะมีประโยชน์มากมายสำหรับเรา... แต่เช่นเดียวกับหลักความเชื่ออื่น ๆ ของคริสเตียนทั้งหมด เราจะต้อง "มีศูนย์กลางอยู่ที่พระเจ้า" เป็นหลัก ไม่ใช่ "มีศูนย์กลางอยู่ที่มนุษย์" ข่าวประเสริฐมุ่งเน้นไปที่พระเยซูคือใคร ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้า ทรงเป็นกษัตริย์ของทั้งโลก พระองค์ทรงเป็นผู้แรกที่ฟื้นจากความตาย ("อนาสติซีส" ในภาษากรีก... หมายถึงการผ่านความตายและออกมาอีกด้านหนึ่งโดยเอาชนะบาปและความตายได้) และได้สถาปนาราชอาณาจักรแห่งชีวิตใหม่ของพระเจ้า

ในข้อความต่าง ๆ ที่เน้นการประกาศข่าวประเสริฐ เราสังเกตว่า ฐานะอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูเป็นสิ่งที่กำลังย่ำอยู่ในข้อความเหล่านั้น เช่น พระมหาบัญชาของพระองค์ใน มัทธิว 28:18 – 20 เหตุผลของพระเยซูทำไมเราต้องออกไปประกาศและสร้างสาวกเป็นเพราะว่า “สิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว **เพราะฉะนั้น**ท่านทั้งหลายจงออกไป...” เราจึงประกาศว่า พระองค์ทรงมีสิทธิอำนาจทั้งหมดเหนือโลกนี้ แล้วนำให้คนยอมรับและมาเป็นสาวกของพระองค์

หรือเช่น กิจการ 1:8 “...ท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม...” กิจการบทที่ 1 เกี่ยวกับการถูกรับขึ้นของพระเยซูสู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดา และเนื่องจากพระองค์ “ยอมเชื่อฟัง จนถึงความมรณา กระทั่งมรณานบนางเขน เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์ เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้น ทุกชีวิตในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก และได้พื้นแผ่นดินโลก จะคุกเข่าลงกราบพระองค์ และเพื่อที่ว่าทุกสิ่งจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า” (ฟิลิปปี 2:6-11) คำว่า “สักขีพยาน” (“มาร์ทิวริออส” ในภาษากรีก) มีความหมายในสมัยนั้นสำหรับผู้ที่ถูกส่งออกไปทั่วจักรวรรดิโรมันเมื่อมีจักรพรรดิคนใหม่ “สักขีพยาน” เหล่านี้มีหน้าที่ประกาศว่ามีจักรพรรดิองค์ใหม่ หรือกษัตริย์องค์ใหม่ ที่เราต้องจงรักภักดี สาวกกลุ่มแรกจะเข้าใจดีว่า พระเยซูกำลังส่งเขาออกไปเป็น “สักขีพยาน” ถึงพระองค์ ประกาศว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า พระนามเหนือนามทั้งปวง เราจึงไม่แปลกใจเมื่ออ่านบทที่ 2 ต่อไป เปโตรประกาศกับคนทั้งหลายว่า “ให้พงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งหมดทราบแน่นอนว่า พระเจ้าทรงแต่งตั้งพระเยซูที่ท่านทั้งหลายตรึงไว้บนกางเขนนั้น ให้เป็นทั้งองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระคริสต์” (กิจการ 2:36)

ข่าวประเสริฐเป็นอันดับแรก เป็นสิ่งที่เรียกร้องความจงรักภักดีจากเรา จึงเป็นไปได้ที่จะรับข่าวประเสริฐเพื่อจะได้รับบางสิ่งบางอย่าง (เช่นการยกบาป หรือพระพรอื่น ๆ) โดยไม่ได้ยอมรับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือชีวิต การเชื่อข่าวประเสริฐและการกลับใจมักจะไปด้วยกันเสมอในพระธรรมกิจการ (ดู 2:38; 3:19; 17:30) ใคร ๆ ที่ตอบสนองข่าวประเสริฐเรื่องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระเยซู จะต้องกลับใจและหันกลับจากสิ่งอื่น ๆ ที่เขาบูชานมัสการอยู่ คือสิ่งที่อยู่เหนือชีวิตที่เขาจงรักภักดีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศาสนา ที่พึ่งทางใจ วัตถุสิ่งของ ตัวเอง ฯลฯ หมายความว่า เขาจะต้องรับพระเยซูในฐานะเป็นกษัตริย์เหนือชีวิต

ผู้ที่รับข่าวประเสริฐเช่นนี้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างชัดเจน และจะยินดีรับการเลี้ยงดู เขาอยู่
บนรากฐานที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นสักขีพยานของ
พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ ขอพระองค์ประทานสติปัญญาในการสื่อสารข่าวประเสริฐในบริบทไทยเพื่อคน
ฟังจะเข้าใจและตอบสนอง ขอพระเจ้าอวยพระพร